



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุน

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และด้านสาธารณสุข (อัครีภัย) พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุน ได้รับคำร้องขอช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากราษฎรในพื้นที่ และด้านสาธารณสุข (อัครีภัย) เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๒๓.๑๕ น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุน ได้รับแจ้งเหตุได้เกิดอัครีภัย บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ ๔ ตำบลแม่สุน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของบ้านคือ น.ส.ชฎากาญจน์ สุภา ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายบางส่วน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุน ที่ ๐๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงความเสียหายและพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข (อัครีภัย) และผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ (๒) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนได้รับความช่วยเหลือ จำนวน ๑๐ ราย ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมด้วยนี้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุน และที่ทำการหมู่บ้าน ให้ชุมชนทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

จึงประกาศโดยให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวันชาติ ศิริภักทรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุน

รายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือของประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๙ ราย ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุน

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ที่อยู่	อาการเจ็บป่วย	เหตุผลที่ต้องใช้รถ	ผลการพิจารณา
๑	นางละไม สรรค์เจริญ	๘๑	๑๔๔ ม.๗ ต.แม่สุน	-ชรา	- ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย	ให้การช่วยเหลือ รถรับ-ส่ง
๒	นายเทิดศักดิ์ กองเงิน	๗๓	๑๔๖ ม.๓ ต.แม่สุน	-ถุงลมโป่งพอง -ติดเชื้ในกระแสเลือด	- ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย	ให้การช่วยเหลือ รถรับ-ส่ง
๓	นางวันดี สักคำ	๘๔	๒๒๔ ม.๒ ต.แม่สุน	-พอกไต	- ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย	ให้การช่วยเหลือ รถรับ-ส่ง
๔	นางปรานอม กัลยา	๖๓	๙๒ ม.๑๐ ต.แม่สุน	-ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย -ผู้ป่วยติดเตียง	- ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย	ให้การช่วยเหลือ รถรับ-ส่ง
๕	นายอุ้น สุภานาม	๘๙	๑๑๔ ม.๖ ต.แม่สุน	-ปัสสาวะเป็นเลือดเนื่องจาก ติดเชื้ในทางเดินปัสสาวะ	- ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย	ให้การช่วยเหลือ รถรับ-ส่ง
๖	นางบัวคำ อยู่เย็น	๘๗	๑๙๓ ม.๗ ต.แม่สุน	-อุบัติเหตุ กระดูกข้อสะโพก ขวาหัก	- ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย	ให้การช่วยเหลือ รถรับ-ส่ง
๗	นายผัด ปวนใต้	๗๒	๘๘ ม.๑๒ ต.แม่สุน	-เบาหวาน -ตัดขา	- ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย	ให้การช่วยเหลือ รถรับ-ส่ง
๘	นายปัน คำชอบ	๖๐	๗๑ ม.๑๐ ต.แม่สุน	-เส้นเลือดในสมองแตก	- ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย	ให้การช่วยเหลือ รถรับ-ส่ง
๙	นายปันแก้ว เครือคำ	๗๕	๑๐๘ ม.๙ ต.แม่สุน	-อุบัติเหตุ กระดูข้อเท้าแตก	- ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย	ให้การช่วยเหลือ รถรับ-ส่ง

รายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือของประชาชนด้านสาธารณสุข (อัคคีภัย) จำนวน ๑ ราย ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุ่น

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ความเสียหาย	ผลการพิจารณา/พร้อมเหตุผล	จำนวนเงินที่ได้รับการ ช่วยเหลือ (บาท)
๑	น.ส.ชฎากาญจน์ สุภา	๔๐	๒๐ หมู่ ๔ ต.แม่สุ่น	ไฟไหม้ที่อยู่อาศัยประจำ บางส่วน	ให้การช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ	๒๐,๐๐๐